



ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร. 0 2281 0859 โทรสาร 0 2281 0859 E-mail: moacnews@gmail.com

ครั้งที่ 247/2554

25 กุมภาพันธ์ 2554

เกษตรฯ เร่งดัน มหกรรมพืชสวนโลกฯ ราชพฤกษ์ 2554 คืบ ชูแนวคิด “การลดสภาวะโลกร้อนด้วยการใช้พืชสวนและทำให้เมืองเป็นสีเขียว” พร้อมจัดประชุมแจงรายละเอียดการจัดงานและเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมต่อทูตนานาชาติในเดือนมีนาคม คาดทุกส่วนขับเคลื่อนได้เป็นไปตามแผน

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ว่า จากการจัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554-15 กุมภาพันธ์ 2555 รวมระยะเวลาการจัดงาน 99 วัน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในปี่มหามงคล 3 วโรกาส คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา ในปี 2554 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา ในปี 2555 และ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในปี 2555 ภายใต้แนวคิด “การลดสภาวะโลกร้อนด้วยการใช้พืชสวนและ ทำให้เมืองเป็นสีเขียว” นั้น การดำเนินงานมีความก้าวหน้าหน้าด้วยดีเป็นลำดับ โดยในส่วนของสวนนานาชาติ ที่จัดแสดงในรูปแบบสวนนอกอาคาร มีการตอบรับจากต่างประเทศอย่างเป็นทางการแล้ว 6 ประเทศ คือ เนเธอร์แลนด์ ตุรกี ชูแดนเคนยา เนปาล และอินโดนีเซีย รวมถึงได้มีหนังสือเชิญประเทศเป้าหมาย 5 ประเทศ ที่เป็นผู้นำในด้านพืชสวนของโลกเข้าร่วมงานดังกล่าว ได้แก่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เยอรมนี อิสราเอล และแคนาดา ตลอดจน ยังรอการยืนยันการตอบรับเข้าร่วมงานจากอีก 16 ประเทศ ซึ่ง กระทรวงการต่างประเทศ จะเร่งรัด ประสานงานในส่วนดังกล่าว

นอกจากนั้น กระทรวงเกษตรฯ ยังจะจัด ให้มีการ ประชุมเอกอัครราชทูตและอุปทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เพื่อรับทราบรายละเอียดของการจัดงานและ เชิญชวนเข้าร่วมงาน ในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ ณ กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งคาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีทั้งในส่วนของการเข้าร่วมจัดสวนหรือแสดงนิทรรศการภายในงาน รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์งานดังกล่าวให้ต่างประเทศรับทราบและเผยแพร่ข้อมูลการจัดงานต่อไปยังนักท่องเที่ยวภายในประเทศของตน อีกด้วย สำหรับสวนองค์กร มีหน่วยงานเดิมตอบรับเข้าร่วมจัดสวนแล้ว 11 ราย และมีหน่วยงานใหม่ตอบรับอีก 3 ราย คือ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ บริษัท ทีพีไอ โพลีน ซีวะอินทรีย์ จำกัด ส่วนการปรับปรุงสถานที่ สิ่งก่อสร้าง และการ ตกแต่งภูมิสถาปัตยกรรม มีความคืบหน้าไปกว่า 50% คาดว่าจะทยอยแล้วเสร็จในช่วงปลายเดือนมิถุนายนจนถึงกลางเดือนกันยายน 2554 อย่างแน่นอน ส่วนนิทรรศการ กิจกรรมวิชาการ การประชุม และการประกวด ขณะนี้มีความพร้อมในส่วนของการจัดเตรียมงานเกือบ 100% แล้ว

ด้านนายจิรากร โกศัยเสวี อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานครั้งนี้ นอกจากการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติของทั้ง 3 พระองค์แล้ว ยังมีกิจกรรมตามข้อกำหนดของสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (AIPH) ได้แก่ การจัดสวนนานาชาติในอาคาร การจัดสวนนานาชาติในอาคาร ภายใต้แนวคิด Flower for Cooling the World การแสดงนิทรรศการพืชแปลก พืชพันธุ์ใหม่ มหัศจรรย์พันธุ์ไม้ การลดโลกร้อนและการประหยัดพลังงาน ไม้ประดับ ไม้ผล ผักและเห็ด พืชอุตสาหกรรม นวัตกรรม เทคโนโลยี พืชสวน การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดประกวดสวนนานาชาติ ร่วมกับการจัดประกวดกล้วยไม้และสวนหย่อม ไม้ตัดดอก ไม้กระถาง ฯลฯ การแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติและในประเทศ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้จังหวัดเชียงใหม่มีเงินสะพัดระหว่างการจัดงานเพิ่มมากขึ้น ส่งผลดีโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจของเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงยังเป็นการสื่อให้ทั่วโลกได้ทราบถึงความมุ่งมั่นของไทยในการทำให้เมืองเป็นสีเขียว มีความพยายามที่จะวางรูปแบบการทำเกษตรกรรมที่ดีและเหมาะสม มีระบบการจัดการที่มีคุณภาพ ไม่ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจกจากกิจกรรมทางการเกษตรอีกด้วย
